



ปีที่ 42 ฉบับที่ 89 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

**ราชภัฏนครฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสิงห์ – ราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 2
“มหาชัยเกมส์” 18 – 22 พ.ย.นี้**

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสิงห์ – ราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “มหาชัยเกมส์” ในระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2556 นี้ ในการจัดการแข่งขันกีฬาสิงห์ – ราชภัฏภาคใต้ ได้เริ่มต้นจัดเป็นครั้งแรก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในปี 2555 การจัดการแข่งขันในครั้งนั้นใช้ชื่อว่า “พรหมเทพเกมส์” และในปี 2556 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาสิงห์ราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 2 ใช้ชื่อว่า “มหาชัยเกมส์” ในการแข่งขันในครั้งนี้มีกีฬาทั้งหมด 4 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อ โดยใช้สถานที่ในการจัดการแข่งขัน ดังนี้ ฟุตบอลแข่งขันที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ในการแข่งขันวอลเลย์บอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อ ซึ่งทีมกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนคณาจารย์
ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมพิธีสมโภช
องค์กฐิน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556
เวลา 19.00 น. และร่วมทำพิธีทอดกฐิน ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน
2556 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ วัดพรหมโลก

หาก คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน มีความประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าว
ผ่านทาง E- mail pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช

ความคืบหน้าการประชุมแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ไทย – อินโดนีเซีย – มาเลเซีย (IMT – GT)

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 19 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 20 และการประชุมระดับรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 10 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle : IMT – GT) ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ภายใต้กรอบแผนงาน IMT – GT Implementation Blueprint ปี 2555 – 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 300 คน ประกอบด้วย ระดับรัฐมนตรี มุขมนตรีของมาเลเซีย ผู้ว่าราชการจังหวัดของอินโดนีเซีย ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัด ภาคใต้ของไทย โดยมีนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยระดับรัฐมนตรี และมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนระดับผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมประชุม

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ IMT – GT ดังกล่าวนี้ได้ระบุโครงการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 สาขา คือ สาขาการพัฒนาโครงการวิจัยพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง กับสาขาการท่องเที่ยว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. สาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

1.1 การพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ ได้แก่ โครงการยกระดับสนามบินนครศรีธรรมราชให้เป็นสนามบินนานาชาติ โดยท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช งบประมาณ 200,200,00 บาท (งบปกติ) ปี 2557

1.2 การก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง ระยะที่สอง ได้แก่

(1) ก่อสร้างโกดังศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง งบประมาณ 32,725,000 บาท โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (เงินอุดหนุน / เหลือจ่าย) ปี 2557

(2) โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง (Cargo Distribution Center Thungsong) และการพัฒนา CDC Complex (ถนน/ระบบราง) เพื่อสนับสนุน CDC งบประมาณ 832,150,000 บาท โดยเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบปกติ) ปี 2558

2. สาขาการท่องเที่ยว

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณแหล่งมรดกโลก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช ได้แก่

2.1 โครงการวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก งบประมาณ 9,868,840 บาท โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (งบ ครม. สัญจร) ปี 2556 (ต่อหน้า 3)

ความคืบหน้าการประชุมแผนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย – อินโดนีเซีย – มาเลเซีย (IMT – GT) ต่อจากหน้า 2

2.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตพื้นที่หลัก (Core Zone) และเขตพื้นที่กันชน (Buffer Zone) เพื่อนำเสนอพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก งบประมาณ 35,000,000 บาท โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (งบ ครม. สัญจร) ปี 2556

2.3 โครงการปรับปรุงโครงข่ายสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยว สายไฟฟ้าลงดิน ถนนราชดำเนิน พร้อมไฟประดับตกแต่งงบประมาณ 30,000,000 บาท โดยสำนักงานโยธาธิการจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด) ปี 2557

2.4 โครงการก่อสร้างถนนพุทธภูมิ-ปากพูน-นาพรุ ถึงนครศรีธรรมราช สนับสนุนพระบรมธาตุ มรดกโลก งบประมาณ 70,000,000 บาท โดยสำนักงานโยธาธิการจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด) ปี 2557

2.5 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและประเพณีที่สำคัญสู่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นานาชาติ งบประมาณ 35,000,000 บาท โดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (บรรจุแผนงบพัฒนา จังหวัด) ปี 2558

2.6 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม งบประมาณ 10,000,000 บาท โดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (บรรจุแผนงบพัฒนาจังหวัด) ปี 2558

อนึ่งที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการสำคัญของทั้งสามประเทศ ดังนี้

(1) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย – มาเลเซีย (2) การพัฒนาการเดินทางเรือเฟอร์รี่ขนส่งสินค้า (Ferry Ro-Ro) ระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (3) การพัฒนาความเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้า มาเลเซีย – เปกัม บารู (4) การขยายด่านศุลกากร / ตรวจคนเข้าเมือง / ตรวจกักกันโรคพืชและสัตว์ที่บูกิตกาญูฮิตัม – สะเดา (5) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่ – สะเดา (6) โครงการก่อสร้างท่าเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง (7) **โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช** (8) การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ โกลกแห่งใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส – เมืองเป็งกอลันกูโบร์ รัฐกลันตัน และสะพานแห่งที่สองระหว่าง อำเภอสุโหงโกลก จังหวัดนราธิวาส –เมืองรันเตาปันยังรัฐกลันตัน และ (9) การบูรณาการกิจกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมาเลเซีย – ไทย โดยเสนอให้ ธนาคาร ADB มีบทบาทในการศึกษาความเหมาะสมในด้านขอบเขตการศึกษาของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ไทย – มาเลเซีย กับทั้งให้มีการเพิ่มอินโดนีเซียเข้ามามีการศึกษาครั้งนี้ด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทสอบคัดเลือกตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการรับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 7 มกราคม 2557 ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.nstru.ac.th



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ค๊ะพบกับมหาชัชสารคอลลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเส็ง

มหาชัชสารฉบับเมื่อวานได้สรุปตำแหน่งที่มีผู้สมัครเยอะที่สุดและตำแหน่งที่มีคนสมัครน้อยที่สุดของผู้สมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนไปแล้ว ซึ่งรับทั้งหมด 65 อัตรา แต่มีผู้สมัครถึง 2,985 คน วันนี้มาดูยอดผู้สมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซึ่งรับทั้งหมด 63 อัตรา มีผู้สมัครทั้งหมด 476 คน

คณะครุศาสตร์ รับ 17 อัตรา มีผู้สมัคร 69 คน หลักสูตรที่มีผู้สมัครมากที่สุดคือ หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา รับ 1 อัตรา มีผู้สมัคร 16 คน รองลงมาคือหลักสูตรพลศึกษา รับ 2 อัตรา สมัคร 11 คน คอมพิวเตอร์ศึกษา รับ 2 อัตรา มีผู้สมัคร 10 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์(เคมี) รับ 1 อัตรา ผู้สมัคร 9 คน เช่นเดียวกับหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว รับ 1 อัตรา มีผู้สมัคร 9 คน ส่วนหลักสูตรที่เหลือ ที่ไม่ได้นำมากล่าวถึงมีผู้สมัครเพียงหลักสูตรละ 2 ถึง 6 คนเท่านั้น และมีอยู่ 2 หลักสูตรที่ไม่มีผู้สมัครเลยคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ (การสอนฟิสิกส์)

คณะวิทยาการจัดการ รับ 6 อัตรา มีผู้สมัคร 97 คน หลักสูตรที่มีผู้สมัครมากที่สุดคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ รับ 1 อัตรา มีผู้สมัคร 45 คน รองลงมา คือหลักสูตรบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับ 1 อัตรา มีผู้สมัคร 20 คน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ รับ 1 อัตรา มีผู้สมัคร 16 คน หลักสูตรนิติศาสตร์ รับ 1 อัตรา และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับ 2 อัตรา มีผู้สมัครเท่ากันคือ 8 คน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ รับทั้งหมด 23 อัตรา มีผู้สมัครทั้งหมด 163 คน ในจำนวนนี้มีผู้สมัครวุฒิ ป.เอก 3 คน ในหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ รัฐประศาสนศาสตร์ และ วัฒนธรรมศึกษาฯ ส่วนหลักสูตรที่มีผู้สมัครมากที่สุดคือ หลักสูตรนิติศาสตร์ รับสมัคร 7 อัตรา มีผู้สมัคร 43 คน หลักสูตรการปกครองท้องถิ่นรับ 2 อัตรา มีผู้สมัคร 40 คน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รับสมัคร 3 อัตรา มีผู้สมัคร 35 คน และหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว รับ 1 อัตรา มีผู้สมัคร 21 คน หลักสูตรอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงมีผู้สมัครเพียงหลักสูตรละ 1 ถึง 7 คนเท่านั้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับทั้งหมด 11 อัตรา มีผู้สมัคร 114 คน วุฒิ ป.เอกมีสมัคร 9 คน (ฟิสิกส์ 3 คน / เคมี 5 คน และคณิตศาสตร์ 1 คน) หลักสูตรที่มีผู้สมัครมากที่สุดคือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม รับ 1 อัตรา มีผู้สมัคร 34 คน หลักสูตรเคมี รับ 1 อัตรา มีผู้สมัคร 27 คน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ 2 อัตรา มีผู้สมัคร 17 คน หลักสูตรชีววิทยา รับ 1 อัตรา มีผู้สมัคร 15 คน หลักสูตรฟิสิกส์ รับ 2 อัตรา มีผู้สมัคร 13 คน หลักสูตรคณิตศาสตร์ รับ 2 อัตรา มีผู้สมัคร 5 คน สถิติประยุกต์ รับ 3 อัตรา มีผู้สมัคร 3 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 6 อัตรา มีผู้สมัคร 45 คน หลักสูตรที่มีผู้สมัครมากที่สุด คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รับ 1 อัตรา มีผู้สมัคร 18 คน ส่วนหลักสูตรอื่นที่เหลือมีผู้สมัครระหว่าง 3-7 คน ส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลาสอบ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ จะประกาศให้ทราบในวันนี้ (12 พ.ย.)

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมด้วยสิ่งที่ควรทำกับตัวเอง “อ่านตัวเองให้ออก บอกตัวเองให้ได้ ใช้ตัวเองให้เป็น เห็นตัวเองให้ชัด ปฏิบัติตัวเองให้ถูก” สวัสดิ์ค๊ะ